

Số: 19 /HĐT
V/v xin ý kiến về thành phần Hội
nghị đại biểu bầu bổ sung thành
viên Hội đồng trường

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

Căn cứ Quyết định số 4343/QĐ-ĐHĐN ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 2194/ĐHĐN-TCCB ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về công tác cán bộ.

Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế tại Phiên họp thứ 12 đã thông qua Nghị quyết số 17/NQ-HĐT ngày 29 tháng 5 năm 2023 về việc kiện toàn Hội đồng trường. Theo đó, Hội đồng trường thống nhất tổ chức Hội nghị đại biểu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường với thành phần cán bộ chủ chốt mở rộng gồm: Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Thành viên Hội đồng trường là viên chức và người lao động của trường; Ban Chấp hành Công đoàn trường; Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường là viên chức; Chủ tịch Hội cựu chiến binh trường; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc trường; Bí thư, Phó Bí thư, Chi uỷ viên các chi bộ; Ban Chấp hành Công đoàn các bộ phận thuộc trường; Trưởng, phó các Bộ môn thuộc khoa của trường; Giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ khoa học, tiến sỹ; giảng viên cao cấp, chuyên viên cao cấp; giảng viên chính, chuyên viên chính và tương đương của trường và của các văn phòng, ban chức năng, trung tâm thuộc Đại học Đà Nẵng có sinh hoạt chuyên môn tại trường. Tổng số đại biểu thuộc thành phần này là 212/399 người, chiếm tỷ lệ 53,1% tổng số viên chức, người lao động của Trường.

Trường Đại học Kinh tế kính báo cáo và xin ý kiến của Đại học Đà Nẵng về thành phần tham dự Hội nghị đại biểu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường. Sau khi có ý kiến của Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế tiếp tục thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

Trân trọng./...
(Signature)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐT.



PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn